



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูริง  
เรื่อง สรุปผลการประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้เคยใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์  
แปลง “หนองผะสาธารณประโยชน์” เลขที่ ขพ ๐๗๗๒

\*\*\*\*\*

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูริง ได้จัดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้เคยใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์แปลง “หนองผะสาธารณประโยชน์” เลขที่ ขพ ๐๗๗๒ ตามโครงการขอใช้ประโยชน์ในที่ดินและขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ฯ เพื่อให้ทบวงการเมืองใช้ประโยชน์ในราชการ เพื่อขอถอนสภาพที่ดินแปลงดังกล่าวตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพ การจัดขึ้นทะเบียนและการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๕๕๐ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลคูริง ใช้ประโยชน์ในราชการนั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคูริง ได้สรุปผลการประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้เคยใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์แปลง “หนองผะสาธารณประโยชน์” นส.เลขที่ ขพ ๐๗๗๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายอำนาจ อินทนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูริง

**สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้เคยใช้ประโยชน์ร่วมกัน  
ในที่ดินสาธารณประโยชน์แปลง “หนองผะสาธารณประโยชน์” เลขที่ ขพ ๐๗๗๒  
วันพฤหัสบดีที่ ๘ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลคูริง อำเภอกำแพง จังหวัดชุมพร**

---

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูริง ได้จัดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้เคยใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์แปลง “หนองผะสาธารณประโยชน์” เลขที่ ขพ ๐๗๗๒ ตามโครงการขอใช้ประโยชน์ในที่ดินและขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ฯ เพื่อให้ทบวงการเมืองใช้ประโยชน์ในราชการ เพื่อขอถอนสภาพที่ดินแปลงดังกล่าวตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพ การจัดขึ้นทะเบียนและการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๕๕๐ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลคูริง ใช้ประโยชน์ในราชการ ซึ่งจะต้องจัดให้ราษฎรผู้เคยใช้ประโยชน์ในที่ดินแปลงดังกล่าวแสดงความคิดเห็น ตามข้อ ๑๒ (๓) และข้อ ๑๖ แห่งระเบียบดังกล่าวนี้

**๑. วัน เวลา และสถานที่จัดการประชุมปรึกษาหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็น**

องค์การบริหารส่วนตำบลคูริง ได้ดำเนินการประชุมประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของราษฎรผู้เคยใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ นสล. เลขที่ ขพ ๐๗๗๒ แปลง “หนองผะสาธารณประโยชน์” หมู่ที่ ๓ ตำบลคูริง อำเภอกำแพง จังหวัดชุมพร ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลคูริง อำเภอกำแพง จังหวัดชุมพร โดยมีนายอำนาจ อินทนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูริง เป็นผู้กล่าวเปิดการรับฟังความคิดเห็น มีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น ๑๑๗ คน ประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลคูริง เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูริง และประชาชนในตำบลคูริง

**๒. ขั้นตอนการดำเนินการ**

ก่อนการดำเนินการจัดประชาคม องค์การบริหารส่วนตำบลคูริง ได้ประกาศประชาสัมพันธ์เรียนเชิญประชาชนผู้เคยใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงดังกล่าวเข้าแสดงความคิดเห็น โดยปิดประกาศ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคูริง ซึ่งเป็นสถานที่ดำเนินโครงการ และทำหนังสือเรียนเชิญกำนันตำบลคูริง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒ ตำบลคูริง สมาชิกสภา อบต.คูริง พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ ๑ - ๓ รวมถึงประชาสัมพันธ์ทางช่องทางออนไลน์ เช่น Line กลุ่มของหมู่บ้าน และ facebook ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูริง

ขั้นตอนการประชุมประชาคม ได้จัดให้ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นลงทะเบียน หลังจากนั้นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูริง ได้กล่าวเปิดการประชุม และชี้แจงเหตุผลความจำเป็นโครงการขอใช้ประโยชน์ในที่ดินและขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงป่าหนองผะ (หนองผะ) เลขที่ ขพ ๐๗๗๒ เพื่อให้ทบวงการเมืองใช้ประโยชน์ในราชการ และได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามรายละเอียด แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะอย่างเต็มที่ และได้มีการตอบแบบแสดงความคิดเห็นก่อนปิดการประชุม

**๓. สรุปผลการประชุมปรึกษาหารือ**

ผลจากการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นฯ สามารถสรุปผลการแสดงความคิดเห็น

/และข้อเสนอ...

และข้อเสนอแนะต่างๆ แยกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้

๓.๑ ความคิดเห็นที่ได้จากการประชุมปรึกษาหารือ

ผลจากการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นฯ สามารถสรุปประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องได้ ดังนี้

- ให้ออบต.คูริง ยื่นขอเพิ่มแผนการใช้ที่ดิน (Zoning) กำหนดความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์ในที่ดิน สาธารณประโยชน์ ที่ นสล. เลขที่ ขพ ๐๗๗๒ แปลง “หนองผะสาธารณประโยชน์” หมู่ที่ ๓ ตำบลคูริง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เนื้อที่ประมาณ ๕๖ ไร่ ๓ งาน ๖๒ ตารางวา จากประเภท พลเมืองใช้ร่วมกัน เป็นสำหรับใช้ประโยชน์ในราชการ เพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งที่ทำการ ออบต.คูริง และเพื่อใช้ประโยชน์อย่างอื่นในทางราชการของ ออบต.คูริง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ยกทั้งแปลง

- ให้ออบต.คูริง ขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินและขอลอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ นสล. เลขที่ ขพ ๐๗๗๒ แปลง “หนองผะสาธารณประโยชน์” หมู่ที่ ๓ ตำบลคูริง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ยกทั้งแปลง

๓.๒ สรุปผลจากแบบแสดงความคิดเห็น

ผลสรุปจากแบบแสดงความคิดเห็นประชาชนซึ่งได้รวบรวมจากผู้เข้าร่วมการประชุม ทั้งสิ้น ๙๙ ราย (ไม่รวมผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัด ออบต.คูริง) สรุปได้ ดังนี้

- ผู้ตอบแบบแสดงความคิดเห็น จำนวน ๙๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ไม่ขัดข้องที่จะให้องค์การบริหารส่วนตำบลคูริง ขอเพิ่มแผนการใช้ที่ดิน (Zoning) ที่จังหวัดกำหนดความเหมาะสมเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ และการขอใช้ประโยชน์และขอลอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์

- ความคิดเห็นเพิ่มเติม/ข้อเสนอแนะ จากแบบแสดงความคิดเห็น มี ๓ ความคิดเห็น ดังนี้

(๑) ขอมอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ร่วมกัน

(๒) ไม่ขัดข้อง เพราะจะใช้ประโยชน์กับพี่น้องประชาชน เพื่อความเจริญของตำบลต่อไป

(๓) เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในที่ดินที่สร้างองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อประชาชนใช้ประโยชน์ทั่วถึงกัน

(ลงชื่อ)



(นายอำนาจ อินทนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูริง